



BSRI

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

ฉบับวันที่ 5 มกราคม 2552

ปีที่ 29 ฉบับที่ 29

โทรศัพท์ 022584482 / โทรสาร 026495182

<http://bsri.swu.ac.th>

วัตถุประสงค์ของจดหมายข่าว เพื่อ บริการข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นของสถาบันฯ เผยแพร่กิจกรรมและผลงานของสถาบัน ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม และเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารระหว่างสถาบันฯ กับนิสิต บุคลากร ศิษย์เก่า และผู้สนใจ

ประวัติการเกิด

จากกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคม ที่ส่งเสริมให้ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มีการพัฒนาความเข้มแข็งอยู่ตลอดเวลาเพื่อทำประโยชน์แก่สังคมมากยิ่งขึ้นโดยวิสัยทัศน์ จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน ของ ส.ม.ศ. ส.ก.อ. และ กพร. ในช่วงปีที่ผ่านมา พบว่า สถาบันฯ มีจุดแข็งได้รับการประเมินในระดับดีมากในตัวอย่างเกี่ยวกับการวิจัย การบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สอดคล้องกับเป็นสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ส่วนการเรียนการสอนอยู่ในระดับดีที่ต่อเนื่องเร่งพัฒนาต่อ แต่ยังมีจุดอ่อนอยู่บ้างในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันฯ ที่ทางสถาบันฯ ตระหนักยิ่ง เพราะจะเป็นส่วนสนับสนุนให้ภารกิจหลักของสถาบันฯ สำเร็จ และนำพาให้สามารถเป็นสถาบันชั้นนำในด้านการวิจัย และการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันฯ จึงเปิดโอกาสให้นิสิต ศิษย์เก่า และประชาชน ผู้บริโภคงานของสถาบันฯ ได้รับประโยชน์สูงสุดจากบริการที่เป็นมาตรฐานสากล โดยให้ทุกฝ่ายร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการของสถาบันฯ เมื่อเดือนธันวาคม 2551 ที่ผ่านมา ดังนั้น จดหมายข่าวฉบับต้อนรับปีใหม่นี้ สถาบันฯ ตัดใจที่จะเปิดบ้านให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รู้จัก และร่วมสร้างความเข้มแข็งในศักยภาพของสถาบันฯ มากยิ่งขึ้น ถึงแม้จะเป็นสถาบันขนาดเล็กก็ตาม ซึ่งผลงานที่ปรากฏในจดหมายข่าวฉบับนี้เป็นเพียงบางส่วนของภาคภูมิใจนำเสนอเท่านั้น ถ้าหากผู้อ่านท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อมายังบรรณาธิการได้ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน

สุดท้ายนี้ ขออวยพรดีต่อต้อนรับปีใหม่ของทุกท่านทุกท่านของสถาบันฯ ยังคงเหนียวแน่น และสมาชิกทุกคน มีสุขภาพดี มีพลังใจ พลังกาย ที่แข็งแรง ในการประกอบกิจการงานในหน้าที่และการเรียนรู้ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดีทุกประการ

ผศ.ดร. อังคิณันท์ อินทรกำแหง

ประกาศ

ปรัชญา “ พัฒนาความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่คุณภาพชีวิต ”

ปณิธาน มุ่งทำวิจัยและผลิตบัณฑิตเพื่อนำไปสู่คุณภาพชีวิตของคนไทย

วิสัยทัศน์ “ เป็นองค์กรชั้นนำแห่งการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ และการเรียนรู้ในระดับสากลเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลและสังคม ”

- วัตถุประสงค์**
1. วิจัยเพื่อสร้างเสริมความรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์และพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลและสังคม
 2. ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถทางการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ และมีจรรยาบรรณ
 3. เสริมสร้างบรรยากาศของการวิจัย และกระตุ้นให้มีการร่วมมือในการทำวิจัยที่เป็นสหวิทยาการ
 4. เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและฝึกอบรมการวิจัยทางด้านพฤติกรรมศาสตร์

- ยุทธศาสตร์**
1. สร้างองค์ความรู้ด้านการศึกษา เพื่อกระบวนการเรียนรู้ในสาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ให้มีคุณภาพ
 2. สร้างงานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ให้มีความเป็นเลิศในระดับสากล
 3. พัฒนาระบบบริการที่มีคุณภาพ โดยใช้เครือข่ายทางการบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
 4. สร้างองค์ความรู้และพัฒนาโครงการให้บริการวิชาการ ที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาชุมชน และสังคมอย่างยั่งยืน
 5. สืบสานและสร้างองค์ความรู้ในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ขอแสดงความยินดี กับ บุคลากร นิสิต และศิษย์เก่า ที่สร้างชื่อเสียงให้กับสถาบันฯ ในช่วงปี 2551

1. ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต 41 คนและดุษฎีบัณฑิต 9 คนรวม 50 คน ของสถาบันฯ ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 2 ม.ค. 2552 ทั้งนี้ สถาบันฯ และนิสิตรุ่นพี่รุ่นน้องได้ร่วมกันจัดงานเลี้ยงแสดงความยินดี ในวันที่ 19 ธ.ค. 2551



2. คณาจารย์และศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยจากหน่วยงานระดับชาติ

2.1 ผศ.ดร. อังคินันท์ อินทรกำแหง ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นประจำปี 2551 จาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และรางวัลรายงานการวิจัยระดับชมเชยด้านการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมกรรมไทย ประจำปี 2551 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในรายงานการวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเหตุและตั้นชีวิตภาวะวิกฤตชีวิตสตรีไทยสมวัยกลางคนที่ทำงานนอกร้านในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล” โดยมีผู้ร่วมทีมคือ รศ.ดร. อรพินทร์ ชูชม และ รศ. อัจฉรา สุขารมณ

2.2 รศ.ดร. อรพินทร์ ชูชม และคณะ ได้รับรางวัลระดับชมเชยในการนำเสนอโปสเตอร์ในที่ประชุม “ศรีนครินทร์วิโรฒวิชาการ” ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2551 ในรายงานการวิจัยเรื่อง “ การวิเคราะห์ปัจจัยทางจิตสังคมที่สัมพันธ์กับจิตสำนึกทางปัญญาและคุณภาพชีวิตของเยาวชนไทย”

2.3 น.ส. จินตนา ต้นสุวรรณนนท์ ได้รับรางวัลระดับชมเชยในการนำเสนอปากเปล่าในที่ประชุมศรีนครินทร์วิโรฒวิชาการ ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2551 ในปฏิญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก เรื่อง ผลการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้เท่าทันสื่อของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

2.4 น.ส. นพมาศ แซ่เสี้ยว ได้รับรางวัลระดับดีด้านการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมกรรมไทย ประจำปี 2551 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในปฏิญานิพนธ์ระดับปริญญาโท เรื่อง “ การปรับตัวทางจิตสังคมและลักษณะสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของผู้ใหญ่วัยกลางคน”

2.5 น.ส. วีรวรรณ สุกินได้รับรางวัลระดับชมเชยด้านการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมกรรมไทย ประจำปี 2551 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในปฏิญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก เรื่อง “ อิทธิพลของจิตลักษณะและสถานการณ์ในการทำงานที่ส่งผลต่อพฤติกรรมกรรมสอนอย่างมีประสิทธิภาพของอาจารย์สาขาวิศวกรรมศาสตร์”

2.6 ดร.สมศักดิ์ สีตากลุทธิ ศิษย์เก่า ป. เอก รุ่น 2 หัวหน้าทีม Child watch จังหวัดเลย ได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นต้นแบบ “คนดีศรีแผ่นดิน” จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าเป็นบุคคลต้นแบบที่พึงประสงค์ เป็นแบบอย่างการทำความดีของสังคม มีภาวะผู้นำ มีศักยภาพในการสร้างกระแสการพัฒนาคนและสังคมให้เป็นคนดีศรีแผ่นดิน ณ วันที่ 20 กันยายน 2551

กิจกรรมเด่นของสถาบันฯ

ขณะนี้ สถาบันฯ ได้ดำเนินโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างปีงบประมาณ 2549 – 2552 จำนวน 30 โครงการ จากแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งโครงการวิจัยล่าสุด มีดังนี้

ผศ.ดร. วิชาสลักษณ์ ชวัลลี ได้ดำเนินโครงการวิจัยเรื่อง กีฬาหมากล้อมกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเยาวชน ซึ่งผลการวิจัยพบว่า “เด็กเล่นหมากล้อมเข้าใจชีวิตกล้าเผชิญปัญหาดีขึ้น “ และได้เผยแพร่หนังสือพิมพ์หลายฉบับ เช่น เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 28 พ.ย. 2551 หน้า 23 หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน ฉบับวันศุกร์ที่ 28 พ.ย. 2551 หน้า 14 หนังสือพิมพ์บ้านเมือง ฉบับวันที่ 1 ธ.ค. 2551 หน้า 13 เป็นต้น

รศ.ดร. ดุษฎี โยเหลา ประธานโครงการบูรณาการชุดวิจัยและพัฒนาพฤกษกรรมสุขภาพ เรื่อง การพัฒนาดัชนีเชิงสาเหตุและฐานความรู้ทางพฤกษศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อการเฝ้าระวังและป้องกันภาวะโภชนาการเกินและโรคอ้วนระดับครอบครัว โรงเรียน และชุมชน โดยความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เช่น คณะศึกษาศาสตร์ คณะพลศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ สำนักอนามัย โรงพยาบาลรามธิบดี โรงเรียนลาซาล เป็นต้น ซึ่งขณะนี้ได้เริ่มดำเนินโครงการวิจัยในลักษณะสร้างองค์ความรู้ สร้างตัวบ่งชี้พฤกษกรรมสุขภาพ การติดตามให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคม เป็นโครงการระยะยาว 2 ปี ที่กำหนดขึ้นตั้งแต่ ปี 2552 - 2553 นอกจากนี้ รศ.ดร. ดุษฎี โยเหลา ยังได้ดำเนินโครงการพัฒนาหลักสูตรการวิจัยชุมชนด้านครอบครัว ซึ่งเป็นงานวิจัยในลักษณะของการเฝ้าระวังและสร้างเครือข่ายการแก้ปัญหาด้านครอบครัว ในชุมชนต่างๆ ในแต่ละภูมิภาค ซึ่งเป็นลักษณะงานวิจัยร่วมกับชุมชน

น.ส. ลักษณ์ แซ่ลู่ หัวหน้าโครงการ และ ผศ. ดร. อังคินันท์ อินทรกำแหง ที่ปรึกษาโครงการปรับเปลี่ยนพฤกษกรรมสุขภาพด้านการออกกำลังกาย โภชนาการ และการผ่อนคลายความเครียดของบุคลากร นิสิต มศว ด้วยการสนับสนุนแหล่งทุนจาก สปสช. และได้จัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤกษกรรมสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ตั้งแต่เดือน สิงหาคม - ธันวาคม 2551 รวมจำนวน 5 ครั้ง ให้แก่บุคลากร นิสิต และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการรวม 75 คน พบว่า ผู้เข้าโครงการมีการรับรู้ความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเอง การกำกับพฤกษกรรมสุขภาพตนเอง และการดูแลสุขภาพตนเองดีขึ้นกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 80 ซึ่งโครงการนี้ถึงแม้ว่าจะปิดโครงการแล้วแต่บุคลากร นิสิต และผู้สนใจสามารถเข้ามาใช้บริการเครื่องออกกำลังกายที่จัดไว้ที่ห้องชั้นล่าง ของสถาบันฯ ได้ฟรี

ผศ.ดร. อังคินันท์ อินทรกำแหง ได้ดำเนินการวิจัยร่วมกับ ดร. วิริทธิ์ กิตติพิชัย จากมหาวิทยาลัยมหิดล หัวหน้าโครงการ และ ดร. จุฑามาศ แก้วพิจิต จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เรื่อง การประเมินผลหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา (นบอ.) ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2551 - เมษายน 2552 โดยใช้กรอบแนวคิดด้านการประเมินที่ครอบคลุม CIPP Model, Logic Model, 360 องศา และ ROI โดยได้รับทุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2552

ดร.พรรณี บุญประกอบและคณะวิจัย ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมครูเพื่อพัฒนาเยาวชน เรื่อง การสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง ในวันที่ 15-16 ธันวาคม 2551 และ ฝึกอบรมเรื่อง ทักษะการอบรมนักเรียนและการสร้างเสริมความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของนักเรียน ให้กับครูโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครในวันที่ 26 และ 29 ธันวาคม 2551 รุ่นละ 30 คน ณ ห้องเรียนรวม สถาบันวิจัยพฤกษศาสตร์

งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ผศ.ดร. อังคินันท์ อินทรกำแหง ได้นำทีมคณาจารย์และนิสิต ของสถาบันฯ ร่วมทำบุญทอดกฐิน ณ วัดหนองปรือโปร่ง จ. นครราชสีมา เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2551 และนำทีมเข้าเยี่ยมชมนพระเมรุมาศและนิทรรศการสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ บริเวณท้องสนามหลวงในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2551 พร้อมจัดกิจกรรมบรรยายในหัวข้อเรื่อง “วิถีพุทธ วิถีไทย” โดยรองเจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม ในวันที่ 13 สิงหาคม 2551 ให้แก่ คณาจารย์ นิสิต และผู้สนใจ รวม 70 คน ณ ห้องเรียนรวมสถาบันวิจัยพฤกษศาสตร์



สถาบันวิจัยพฤกษศาสตร์ ร่วมกับ ผศ.ดร. ฉันทนา ภาคบงกช ได้จัดทำวีซีดีจุลชัชยยะมงคลคาถา เพื่อเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และเพื่อเป็นมงคลสร้างความสงบสุขของบ้านเมืองของผู้สวดให้สามารถฟันฝ่าอุปสรรคปัญหาต่างๆ ไปได้ด้วยดี เพื่อแจกฟรีให้แก่ประชาชนผู้สนใจ ตั้งแต่วันที่ 12 - 30 ธันวาคม 2551

สาระการประชุมวิชาการ

1. นำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2551 (Thailand Research Expo) ระหว่างวันที่ 12-16 กันยายน 2551 ณ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กทม. โดยมี

รศ.ดร.อรพินทร์ ชูชม และคณะ ได้ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์ปัจจัยทางจิตสังคมที่สัมพันธ์กับจิตสำนึกทางปัญญาและคุณภาพชีวิตของเยาวชนไทย”

รศ.ดร. ดุษฎี โยเหลา และคณะ ได้ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารในโครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา”

ดร.พรณี บุญประกอบ และ อ.ทัศน ทองภักดี ได้ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “ การพัฒนาสภาพทางจิตใจ อารมณ์ และสังคม ในเด็กนักเรียนที่มีปัญหาทางภาวะโภชนาการที่บกพร่อง”

รศ. งามตา วนิทานนท์ และ นางสาวจรัสพร ภิบาลจันทร์ ได้ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “ จิตลักษณะและสถานการณ์ในการทำงาน ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมป้องกันอันตรายจากการทำงานของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตพลาสติกที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9100 : 2000”

2. นำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุม ศรีนครินทรวิชาการวิชาการ ในวันที่ 21 -22 มกราคม พ.ศ. 2552 โดยมี

ผศ.ดร. อังคินันท์ อินทรกำแหง ได้ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “ การสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความเครียดและการเผชิญความเครียดของคนไทย” ณ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง มศว

3. นำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมพิธีมอบรางวัลผลงานด้านการวิจัยและพัฒนาาระบบพฤติกรรมไทย” ในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 โดยมี

ผศ.ดร. อังคินันท์ อินทรกำแหง ได้ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ซึ่งได้รับรางวัลระดับชมเชยจากสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เรื่อง “ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุดัชนีชี้วัดภาวะวิกฤตชีวิตสตรีไทยสมรสวัยกลางคนที่ทำงานนอกบ้านในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามารการ์เด็น กทม.



การเรียนการสอนและบริการวิชาการ

ตั้งแต่ 27 พฤษภาคม 2551

รศ. งามตา วนิทานนท์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนา ระบบพฤติกรรมไทย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2551 เป็นต้นไป

1-3 กรกฎาคม 2551

อ.ดร. สุภาพร ธนะชานันท์ อ.ดร. สธัญ ภู่ง และ อ.ดร. พรณี บุญประกอบ ได้รับเชิญจาก คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ให้เป็นวิทยากรในการประชุมเรื่อง “การจัดทำข้อเสนอรับทุนวิจัยที่มีคุณภาพ” ให้แก่คณาจารย์ จำนวน 15 คน ณ สโมสรสัตยาบัตร์ อุทยานวิมพิตล อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

กรกฎาคม 2551

อ.ดร. สุภาพร ธนะชานันท์ และ อ.ดร. พรณี บุญประกอบ ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ ประจำวารสารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

3 กรกฎาคม 2551 เป็นต้นไป

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพฤกษศาสตร์ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นกรรมการ อำนวยการและมีเลขานุการสถาบันวิจัยพฤกษศาสตร์ เป็นผู้ช่วยเลขานุการกรรมการชุดแหล่งการเรียนรู้ กิจกรรมและบริการ ในโครงการประกาศเกียรติคุณ มศว 60 ปี ศรีสง่ามหานคร “จุดเปลี่ยน มศว” ในวันที่ 28 เมษายน 2552 โดยมีอธิการบดีเป็นประธานกรรมการ

2 สิงหาคม 2551

รศ.ดร. ดุษฎี โยเหลา ได้รับเชิญจากโครงการปรัชญาดุสิตบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นวิทยากรบรรยายในวิชา “ระเบียบวิธีวิจัย” ให้แก่นักศึกษาหลักสูตร ปรัชญาดุสิตบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ (เน้นการวิจัย) ณ ห้อง 802 อาคารทำชัย ชั้น 8 มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วันที่ 6 และ 15 สิงหาคม 2551

อ.ดร. นำชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ” ให้กับ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาหลักสูตรและการสอน ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

- 9 สิงหาคม – 28 กันยายน 2551 อ.ดร.นำชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล ได้รับเชิญจากคณะกรรมการนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มศว เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ การวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์ (Path Analysis) ด้วยโปรแกรม LISREL และการวิเคราะห์แบบจำลองโครงสร้าง (SEM) ด้วยโปรแกรม LISREL” ณ สำนักหอสมุดกลาง มศว
- 11 สิงหาคม 2551 รศ. งามตา วณิชทานนท์ ได้รับเชิญจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นวิทยากรในการนำเสนอผลงานวิจัยในการสัมมนาเรื่อง “ วช. กับการวิจัยเพื่อพัฒนาเครื่องมือวัดทางจิตแบบพหุมิติและพหุระดับในบริบทของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ณ ห้องจูปิเตอร์ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กทม.
- 15 สิงหาคม 2551 ผศ.ดร. อังคินันท์ อินทรกำแหง และ อ.ดร. จรัส อุ่นจิตวิวัฒน์ ได้รับเชิญจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทยให้เข้าร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายระดับชาติ เรื่อง “ การประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายและพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทยครั้งที่ 3” ณ ห้องบอลรูมเอ โรงแรมมารวยการ์เด็น กทม.
- 18 สิงหาคม 2551 ผศ.ดร. อังคินันท์ อินทรกำแหง และ รศ.ดร. อรพินทร์ ชูชม ได้รับเชิญจากโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยของ ว่าที่ร้อยตรี ดร. สุวิทย์ สรณารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาด้านผู้เรียนตามมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.”
- 18-19 สิงหาคม 2551 รศ.ดร. อรพินทร์ ชูชม ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เป็นประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 23 – 24 สิงหาคม 2551 อ.ดร. สธัญ ภู่งง ได้รับเชิญจากมูลนิธิภูมิพลังชุมชนไทย เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการถอดบทเรียน เพื่อการเรียนรู้ให้กับแกนนำชุมชนผู้ปฏิบัติงาน และนักวิชาการพื้นที่ภายใต้โครงการบำบัดวิชาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดอย่างครบวงจร ด้วยวิถีชุมชนและแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุมโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต รังสิต จ. ปทุมธานี
- กรกฎาคม – สิงหาคม 2551 อ.อุษา ศรีจินดารัตน์ ได้รับเชิญจาก ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม เป็นคณะกรรมการดำเนินงานจัดประชุมวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการ “ เปิดขอบฟ้าคุณธรรมจริยธรรม” ที่จัดขึ้นในวันที่ 28 – 29 สิงหาคม 2551 ณ โรงแรมแอมบาสเตอร์ ถ. สุขุมวิท กทม.
- 26 สิงหาคม 2551 อ.ดร. พรรณี บุญประกอบ ได้รับเชิญจากสำนักงาน ก.พ. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการเข้าร่วมประชุมระดมสมองกลุ่มย่อยเพื่อสร้างองค์ความรู้และสร้างหลักสูตร การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้บริหารผู้บังคับบัญชา และปฏิบัติงานของข้าราชการไทย ณ ห้อง Topaz โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี
- 28 สิงหาคม 2551 ผศ.ดร. วิลาสลักษณ์ ชวัลลีย์ ได้รับเชิญจากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “คุณธรรมจริยธรรมในเด็กและเยาวชน” ในการประชุมวิชาการ “เปิดขอบฟ้าคุณธรรม” ณ โรงแรมแอมบาสเตอร์ กทม.
- 29 – 31 สิงหาคม 2551 ผศ. ประทีป จินนี่ ได้รับเชิญจากคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เป็นวิทยากรประจำตลอดเวลาของการสัมมนาเรื่อง การปรับพฤติกรรมให้แก่บัณฑิตที่ลงทะเบียนเรียนวิชา “หลักและการปฏิบัติในการปรับพฤติกรรม” ณ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ จ. นครราชสีมา
- 3 กันยายน 2551 รศ.ดร. ดุษฎี โยเหลา ได้รับเชิญจากคณะสังคมศาสตร์ มศว เป็นวิทยากรในโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัย ประจำปีการศึกษา 2551 ณ ห้อง 203, 204 ชั้น 2 คณะสังคมศาสตร์
- 3 กันยายน 2551 อ.ทัศนาก ทอภักดี ได้รับเชิญจากโครงการศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ เป็นวิทยากรบรรยายและปฏิบัติเรื่อง “ศาสตร์และศิลป์แห่งการหัวเราะ(บำบัด)” ณ โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล
- 24 กันยายน 2551 รศ. งามตา วณิชทานนท์ ได้รับเชิญจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นวิทยากรการสัมมนา “โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาจิตมิติใหม่แก่เด็กไทยด้วยนิทานตามแนวจิตพฤติกรรมศาสตร์” ในหัวข้อ การวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย อดีต ปัจจุบัน และ อนาคต ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามารการ์เด็นส์ กทม.
- 4-29 กันยายน 2551 ผศ.ดร. วิลาสลักษณ์ ชวัลลีย์ ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัย Ochanomizu ไปร่วมประชุมเพื่อการทำวิจัยร่วมกัน เรื่อง “Progress of Collaboration and Research Project” ณ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

- 24 กันยายน 2551 ผศ.ดร. อังคินันท์ อินทรกำแหง ได้รับเชิญจากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นกรรมการควบคุมและกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของนายสืบสกุล สอนใจ นิสิตระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เรื่อง อิทธิพลของปัจจัยด้านการเรียนรู้ในเครือข่ายการเรียนรู้นอกระบบโรงเรียนด้านการสนับสนุนทางสังคม และด้านความเป็นหุ้นส่วนที่มีต่อการปฏิบัติงานของสมาชิกเครือข่ายการป้องกันยาเสพติดในชุมชนพื้นที่ กรุงเทพมหานคร ณ ห้องสัมมนา 2 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 24 กันยายน 2551 และ 26 ธันวาคม 2551 ผศ.ดร. อังคินันท์ อินทรกำแหง ได้รับเชิญจากโรงเรียนวัดทัศนารุณสุนทรภิราม เขตราชเทวี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุม โรงเรียนวัดทัศนารุณสุนทรภิราม เขตราชเทวี กทม.
- 25 กันยายน 2551 ผศ.ดร. อ้อมเดือน สดมณี และ อ.ดร. สรณ ภู่ง ได้รับเชิญจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษหลักสูตร “การสร้างเครื่องมือและการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ” ณ อาคารสุโขทัย ชั้น 5 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- 29 กันยายน 2551 อ.อุษา จินดารัตน์ ได้รับเชิญจากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรมเข้าร่วมประชุมสรุปผลการจัดงานประชุมเชิงวิชาการ “เปิดขอบฟ้าคุณธรรม จริยธรรม” ณ ห้องสุโขทัย ชั้น 2 โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค ถ. ราชปรารภ กทม.
- 30 กันยายน 2551 รศ. งามตา วนินทานนท์ ได้รับเชิญจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นผู้ปริทัศน์ ในพิธีมอบรางวัลผลงานด้านการวิจัยและพัฒนาาระบบพฤติกรรมไทย ประจำปี 2551 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม รามา การ์เด้น กทม.
- 27 กันยายน – 1 ตุลาคม 2551 รศ.ดร. ดุษฎี โยเหลา ได้รับเชิญจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยากรในการประชุมปฏิบัติการจัดทำเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
- 1 ตุลาคม 2551 อ.ดร. พรรณี บุญประกอบ และ อ.ทัศน ทองภักดี ได้ดำเนินการติดตามผล โครงการพัฒนาความสามารถทางอารมณ์และสังคมของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ให้บริการแก่โรงเรียนในอำเภอเมืองและอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 15 โรงเรียน
- 6 ตุลาคม 2551 ผศ.ดร. วิลาสลักษณ์ ชวัลลีย์ ได้รับเชิญจากสำนักงาน ก.พ. เป็นวิทยากรร่วมอภิปรายในหัวข้อ “หลักแนวคิด ทฤษฎีจริยธรรมเพื่อเสริมสร้างจรรยาข้าราชการ” ให้แก่ข้าราชการ สำนักงาน ก.พ. กรมราชทัณฑ์ กรมการปกครอง กรมป่าไม้ และกรมอนามัย รวม 40 คน ณ ห้องคอนเวนชัน โรงแรมพริ้นส์ตัน พาร์คสวีท เขตดินแดง กทม.
- 10 ตุลาคม 2551 ผศ.ดร. อังคินันท์ อินทรกำแหง ได้รับเชิญจากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “ การนำเสนอแนวโครงสร้างการวิจัยทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน” ณ ห้อง 505 ชั้น 5 อาคารประชุมสุข อาชีวอารุง คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 15 ตุลาคม 2551 อ.ดร. พรรณี บุญประกอบ ได้รับเชิญจาก กรมอนามัย ในการเป็นที่ปรึกษาการประชุมคณะทำงานจัดทำร่างข้อบังคับด้านจรรยาข้าราชการ กรมอนามัย ณ ห้องประชุมกองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 อาคาร 2 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
- 16-17 ตุลาคม 2551 รศ.ดร. ดุษฎี โยเหลา ผศ. ประทีป จินวี และ อ. ทัศน ทองภักดี ได้รับเชิญจากสถาบันส่งเสริมอัจฉริยภาพและนวัตกรรมการเรียนรู้ (สสอน.) การเข้าร่วมสัมมนาวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2551 “สร้างสรรค์สมอง.....สู่เศรษฐกิจสังคมที่สร้างสรรค์” (The 2008 annual conference: Creating Brain...towards Creative Economy and Society) ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมแห่งชาติไบเทค บางนา
- 16-18 ตุลาคม 2551 ผศ.ดร. อังคินันท์ อินทรกำแหง ได้รับเชิญจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี 2551 ในการประชุม “ นักวิจัยรุ่นใหม่พบเมธีวิจัยอาวุโส สกว.” ครั้งที่ 8 ณ โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท รีเจนท์ บีช ชะอำ จ.เพชรบุรี

- 27-31 ตุลาคม 2551 รศ.ดร. ดุษฎี โยเหลา ได้รับเชิญจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยากรในการประชุมปฏิบัติการบรรณาธิการกิจและจำแนกพฤติกรรมบ่งชี้ของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ณ โรงแรมรอยัลเบญจา กทม.
- 10 พฤศจิกายน 2551 ผศ.ดร. อังคินันท์ อินทรกำแหง ได้รับเชิญจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 28 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ อาคารจัสตินอินเตอร์เนชั่นแนล ถ.แจ้งวัฒนะ กทม.
- 12 พฤศจิกายน 2551 นางวริน สว่าง ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งใหม่ เป็น พนักงานบริการอัตโนมัติ ประจำสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2551 เป็นต้นไป
- 24 พฤศจิกายน 2551 รศ. งามตา วนินทานนท์ เป็นผู้แทนของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรอภิปรายเรื่อง “ปลูกพลังรัก สร้างพลังปัญญา ด้านปัญหาเด็กและเยาวชน” ในโครงการ สัมมนาวิชาการคหกรรมศาสตร์ แห่งชาติ ครั้งที่ 17 ณ ห้องสุธรรม อารีกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- 1 ธันวาคม 2551 อ.ทัศนีย์ ทองภักดี ได้รับเชิญจาก โรงพยาบาลเลิดสิน เป็นวิทยากรในหัวข้อ “หัวเราะบำบัด” ให้แก่ ผู้ป่วย และกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและบุคลากร ณ ห้องประชุม ศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบำบัด ชั้น 7 อาคาร 33 ปี โรงพยาบาลเลิดสิน
- 4 และ 25 ธันวาคม 2551 ผศ.ดร. อังคินันท์ อินทรกำแหง ได้รับเชิญจากสถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “เทคนิคการเขียนรายงานการวิจัยและบทความวิชาการเพื่อการตีพิมพ์” ให้แก่คณาจารย์ ณ ห้อง 1301 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ถ.แจ้งวัฒนะ กทม.
- 6 ธันวาคม 2551 อ.ดร. นำชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล ได้รับเชิญจากคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ “การหาคุณภาพแบบทดสอบโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS” แก่ นิสิตปริญญาโท ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 3 ชั้น 5 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- 11 - 20 ธันวาคม 2551 ผศ.ดร. อ้อมเดือน สดมณี และ อ.ดร. สรณ ภู่งง ได้ดำเนินการจัดอบรมและเป็นวิทยากรในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ เรื่อง “ การวิจัยเชิงคุณภาพ” รุ่นที่ 5 ของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ณ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว และลงภาคสนาม ณ หมู่บ้าน จ.นครนายก

ข่าวประชาสัมพันธ์

★ เปิดรับสมัครนิสิต

ปีการศึกษา 2552 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการตามแผนกลยุทธ์การขยายการรับ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเปิดรับสมัคร

- นิสิตปริญญาโทต่อเนื่องเอก ในเวลาราชการ และปริญญาโท นอกเวลาราชการ ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2551 - 6 มีนาคม 2552 โดยสอบสัมภาษณ์อย่างเดียว
- และเปิดรับสมัคร นิสิตปริญญาเอก แบบมีวิชาเรียน และแบบเน้นการวิจัย ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2551 - 9 มกราคม 2552 โดยสอบข้อเขียนในวันที่ 2 มีนาคม 2552 สอบสัมภาษณ์ 15 มีนาคม 2552 และประกาศผล 27 มีนาคม 2552

เปิดรับบทความวิจัย

- วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ฉบับที่ 1 ปีที่ 15 ฉบับภาษาไทย ส่งได้ที่ อ.ดร. จรัส อุ่นฐิติวัฒน์ Jaran@swu.ac.th ส่วน The Journal of Behavioral science Vol.4 No.1 ฉบับภาษาอังกฤษ ส่งได้ที่ อ.ดร. ยุทธนา ไชยจุฑาล yuttana@swu.ac.th ทั้งนี้สามารถศึกษารูปแบบการเขียนบทความได้ที่ <http://bsri.swu.ac.th/journal/index.html>

- เปิดรับสมัครฝึกอบรม เรื่อง “สถิติเพื่อการวิจัยและการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์” รุ่น 12 ซึ่งกำหนดจัดในช่วงปลายเดือนเมษายน พ.ศ. 2552 ณ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว โปรแกรมในการอบรม เช่น การใช้โปรแกรม SPSS เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 2 โมเดลสมการโครงสร้างเชิงเส้นโดยใช้โปรแกรม LISREL สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลตัดขวาง โปรแกรม LISREL สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลช่วงยาว การวิเคราะห์ HLM การวิเคราะห์ข้อมูลพหุระดับด้วย WABA การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วย ATLAS.ti เป็นต้น สนใจสอบถาม usa@swu.ac.th โทร. อ.อุษา ศรีจินดารัตน์ 026495000 ต่อ 7639

เจ้าของ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

คณะผู้จัดทำ

ผศ.ดร. อังคิณันท์ อิงทรก่าแหง (บรรณาธิการ)

น.ส. อัจฉรา วัฒนรัตน์ น.ส. กวรรณิการ์ สุปศิริ น.ส. วาสนา วงษ์เพชร

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์/โทรสาร 026495182

กรุณาส่ง.....

.....

.....

รหัสไปรษณีย์

(กรณีไม่ถึงผู้รับ โปรดส่งคืนผู้ฝากส่ง)